

# กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 1

## บริษัท บีเทคอินดัสตรี จำกัด

### วัตถุประสงค์

การดำเนินโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเน้นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการลดและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเครือข่าย “รักษ์...เลสาบ” ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น ได้รับความรู้และแบบอย่างที่ดีในการลดและป้องกันมลพิษ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไปใช้ในการจัดการ เพื่อลดมลพิษและปรับปรุงการผลิตในสถานประกอบการของตนเองหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัท บีเทคอินดัสตรี จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำยางข้น และยางสกิม ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 เพื่อเป็นโรงงานนำร่องในการประยุกต์ใช้หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการดำเนินการตลอดโครงการของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯมีเทคนิคการดำเนินงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถดำเนินการตามแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการดำเนินการด้านอื่นๆ ภายในองค์กรอีกด้วย และจากการดำเนินการดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องดีเด่นด้านทีมงานเข้มแข็ง ซึ่งควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ได้นำแนวทางที่ดีดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองต่อไป

### เป้าหมาย

สมาชิกเครือข่าย “รักษ์...เลสาบ” ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชน จำนวน 20 ราย

## สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ความรู้ที่ดีให้แก่กลุ่มเป้าหมายรายอื่น ๆ ในพื้นที่ได้

## สรุปกิจกรรม

คณะผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินการของบริษัท บีเทคอินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 โดยผลจากการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารต่อบุคลากรในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานนำร่องดีเด่นด้านที่มงาน (Two Es) เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกเครือข่าย “รักษ์...เลสาบ” และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 ราย โดยคุณอรรวรรณ พุ่มนง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และคุณดุซาร์กร อินทนู หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท บีเทคอินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 เป็นโรงงานผลิตน้ำยางชั้น และมีแนวโน้มจะผลิตสกิมบอล์คอกายในปี 2548 โดยในปัจจุบันกระบวนการผลิตมีดังนี้ 1) รับน้ำยางสด โดยจะมีการเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพ 2) ปั่นแยกน้ำยาง 3) เติมสารเคมีรักษาสภาพน้ำยางชั้น 4) เก็บหางน้ำยางเพื่อเตรียมการจำหน่ายต่อไป โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อดำเนินการป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยใช้แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โรงงานจึงได้คัดเลือกบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกแผนกเพื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยผลจากการดำเนินการในโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้โรงงานสามารถลดปริมาณการใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30.5 และ 10 ตามลำดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ทั้งนี้จากการดำเนินการของบริษัทฯ พบว่าปัจจัยที่สำคัญซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จนี้ ได้แก่ กลไกการดำเนินการและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร อันประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ ผู้บริหารมีความตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการและให้การสนับสนุนทั้งด้านนโยบายและงบประมาณ โดยมีการสื่อสารผ่านหัวหน้างานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและกระจายงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานครั้งที่ 1 บริษัท ปิotechอินดัสตรี จำกัด

